

รับพระราชทานรธน. 48มาตรา บีกดุ้เข้าเฝ้าฯในหลวง

**'ปธ.สภา'ทูลฯชื่อนายกฯ
สนช.220คน-ปฏิรูป200
'คสช.'ปรับคำสั่งคุมสื่อ
จ่อออก42กฎหมายใหม่**

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนัก
เปี่ยมสุข วังไกลกังวล พระราชทานพระบรมราช
วโรกาสให้ 'พล.อ.ประยุทธ์' เฝ้าฯรับพระราชทาน
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
(อ่านต่อหน้า 13)

ต่อจากหน้า 1

บีกดุ้

เสียงขงร่างกม.42ฉบับเข้าคสช.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กรกฎาคม ที่
กองบัญชาการทหารบก (บก.ทบ.) พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ใน
ฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
มอบหมาย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ.
ในฐานะเลขาธิการ คสช.เป็นประธานการประชุม
คสช. โดยทุกส่วนงานได้เข้ารายงานความคืบหน้า
การดำเนินงานในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ได้เปิด
ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จไป
แล้วนั้น ล่าสุด มีแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนแล้ว
กว่า 1.8 แสนคน ด้านฝ่ายสังคมจิตวิทยาได้เตรียม
จัดทำโรดแมปแก้ไขปัญหาวัยวุฒิผอมโยในพื้นที่วิกฤต
ต่างๆ ส่วนฝ่ายเศรษฐกิจรายงานความคืบหน้าการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
แผนงานในอีปี 2558-2562 ขณะที่ฝ่ายกฎหมายและ



แน่นหน้าอก - นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เข้าเช็กอาการ
แน่นหน้าอกที่ รพ.รามธิบดี ก่อนขอตัวไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.สุพรรณบุรี และกลับเข้ารักษาอาการที่
รพ.รามธิบดี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม

กระบวนการยุติธรรมที่ระบุจะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจำนวนกว่า 42 ร่างเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ คสช. ในวันที่ 22 กรกฎาคม รวมถึงส่วนขึ้นตรงหัวหน้า คสช.ที่ได้แจ้งความก้าวหน้าการดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ 64/66 ว่า ล่าสุด ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน สามารถนำผู้บุกรุกพื้นที่ป่าออกมาได้ 100 เฟอร์นิเจอร์แล้ว ส่วนพื้นที่ป่าเขาใหญ่ เป็นผืนป่าผืนเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยยูเนสโกที่ถูกบุกรุกกว่า 23,000 ไร่แล้ว เจ้าหน้าที่ได้เข้มมาตรการระดมไล่หม้อจนสามารถแก้ไขปัญหาคือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแล้ว ขณะที่สวนของอุทยานแห่งชาติปางสีดาอยู่ระหว่างดำเนินการ

ย้ำดูแลช่วยเหลือปช.เต็มที

พล.อ.อุดมเดชกล่าวว่า ในส่วนของหัวหน้า คสช. ได้ฝากเน้นย้ำทุกส่วนงานให้ติดตามเรื่องการค้าเสรี การของศูนย์ดำรงธรรม ที่กระทรวงมหาดไทยดูแล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดควบคุมการทำงาน กำชับให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ช่วยกันประสานการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหให้กับพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างจริงจัง และสามารถรองรับการขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 อย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่ด้วย

'ยธ.'พนักกำลังบีพวกโกง

ที่กระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผย หลังจาก พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. ออกมาระบุว่าแก้ไขกฎหมายการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างเข้มข้น ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันหลายหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยหารือในมาตรการด้านการตรวจสอบเส้นทางการเงิน หลายหน่วยงานที่มีอำนาจการดำเนินคดีมีกฎหมายใช้บังคับเฉพาะของแต่ละหน่วยงานสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยได้ แต่ยังมีข้อกฎหมายการประสานงานต้องขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ บางครั้งเกิดปัญหาล่าช้า

นายชาญเชาวน์กล่าวว่า มีแนวคิดให้มากกฎหมายว่าด้วยการตรวจพิสูจน์หลักฐานการเงินและการบัญชีในรูปแบบกฎหมายชัดเจน โดยให้แต่ละหน่วยงานมาร่วมกันทำงานและยึดกฎหมายกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ขณะนี้

มี 2 ทางเลือก คือ จะออกเป็นกฎหมาย หรือไม่จำเป็นต้องเป็นกฎหมาย แต่ใช้วิธีจัดระบบการทำงานใช้ข้อมูลร่วมกัน หากใช้แนวทางที่ 2 ไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายจะให้มีการหรือเพื่อตกลงทำความเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานยอมรับได้ ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ 4 ข้อ คือ 1.เสรีภาพทางการค้า 2.สิทธิมนุษยชน 3.ความเที่ยงธรรมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ 4.ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่

ติงกองทัพร่วมสืบสวนด้วย

"กฎหมายดังกล่าวมีลักษณะคล้ายเป็นนิติวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล ช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่าง ทั้งการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือกองทัพจะเข้ามาร่วมสืบสวนได้ ในส่วนกระทรวงยุติธรรมจะทำความเข้าใจเสนอต่อ พล.อ.ไพบูลย์ เพื่อนำเสนอสมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ยกเว้นกฎหมายต่อไป" นายชาญเชาวน์กล่าว และว่า ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมทุกหน่วยงานในสังกัดจะเข้าร่วม นอกจากนี้ ยังมีกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน กฎหมายดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและองค์กรธุรกิจเพราะสามารถป้องกันการฉ้อโกง ซึ่งในต่างประเทศก็มีกฎหมายลักษณะนี้เนื่องจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มักถูกโกง

มท.ถกแจกบฯ-ปมสรรหา

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่กระทรวงมหาดไทย มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ มายังห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เลขาธิการทหาร เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุม

พล.อ.ศิริชัยกล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่สำคัญในวันนี้คือ 1.เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่ คสช.ได้มีประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งมีนโยบายให้การจัดสรรเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม บูรณาการ

ทั้งบุคลากร งบประมาณ แผนงานโครงการต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด กำหนดให้งบประมาณที่จะปรากฏใน พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2558 จะต้องต้องมีแผนงานรองรับ รายจ่ายประจำปีให้จัดสรรให้เหมาะสม งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ต้องจัดทำรายละเอียดความต้องการที่ชัดเจน และต้องให้ความ

สำคัญกับจังหวัดที่ไม่ได้รับการดูแลก่อน ให้จังหวัดและอำเภอประเมินการใช้งบประมาณตั้งแต่ก่อนใช้ ขณะใช้และหลังใช้งบประมาณไปแล้ว โดยต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะทำงานจังหวัดมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

พล.อ.ศิริชัยกล่าวว่า ข้อ 2.การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวโดยไม่ทำลายความเป็นอปท.ตามหลักสากล ซึ่งเป็นแต่ละระดับ การสรรหาคนที่เชื่อว่าจะเป็นตัวแทนของท้องถิ่นล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอิสระต่อกัน การใช้ดุลพินิจของกรรมการสรรหา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น บุคคลผู้ได้รับการสรรหา ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนเจตนาของท้องถิ่นได้

สั่งเดินหน้าตั้งศูนย์ดำรงธรรม

นายวิบูลย์กล่าวว่า ได้สั่งการเพิ่มเติมแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.ตามประกาศการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม โดยมีหลักการให้ศูนย์ดำรงธรรมมีหน้าที่ให้บริการของรัฐทุกประเภทในจังหวัด และแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื่อง ในลักษณะของศูนย์บริการร่วม โดยมีบริการที่สำคัญ 5 เรื่อง คือ 1.การให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษา 2.การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ (Service-Link) 3.การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 4.การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ 5.การรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยให้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรในขั้นแรกให้ตั้งขึ้นจังหวัดละ 1 แห่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และวางระบบการให้บริการและการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

สั่งผช.ผบ.ทบ.รักษาความสงบหมู่บ้าน

ต่อมาเวลา 20.40 น. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งคสช.ที่ 102/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านเช่นเดียวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้านโดยส่วนรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3) ในวรรคหนึ่ง ของมาตรา 28 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2510

"(3) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านกับช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ"

นิติศาสตร์ตามถูกปล่อยตัว

กรณีนายันทพงษ์ บุญพงษ์ นิติศาสตร์ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเคยเป็นอดีตประธานองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ถูกเรียกรายงานตัวที่ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคามและควบคุมตัวเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม นั้น เพชฌิมของนายวินัย ผลเจริญ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า "นันทพงษ์ ได้โทรบอกผมว่าเขาได้กลับถึงที่พักในมหาสารคามแล้ว ภาพข้างล่างเป็นภาพตอนที่เพื่อนๆ ไปรับที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม คำว่านี่เพื่อนๆ จะจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้เขาคับ"

โดยก่อนหน้านั้น นายวินัยได้แจ้งข่าวว่า นายันทพงษ์ถูกควบคุมตัวอยู่ในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.ร้อยเอ็ด

สภา-วุฒิประชุมรองรับ2สภา

ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่าง สำนักร่างงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักร่างงานเลขานุการวุฒิสภา โดยมี นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขานุการสภา พร้อมด้วยนางนรรัตน์ พิมพ์เสน เลขานุการวุฒิสภา นายพิฑูรย์ พุ่มหิรัญ อดีตเลขาธิการสภา และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

นายจเรกล่าวหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก ขณะที่กระบวนการเตรียมการประชุมต่างๆ คงไม่แตกต่างจากงานราชการตามปกติ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการร่วมที่มีมติกร และวิพากษ์ของทั้ง 2 สภา มาเป็นคณะทำงานเพื่อเตรียมการภายในล่วงหน้าก่อน สำหรับกฎหมายที่ค้างการพิจารณาของทั้ง 2 สภามีประมาณ 70-80 ฉบับ จะมีการรวบรวมเพื่อเสนอต่อไป ส่วนฉบับใดเร่งด่วนต้องพิจารณานั้น คิดว่าแล้วแต่สถานการณ์เป็นตัวกำหนดอย่างไรก็ตาม ได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว เป็นการทำงานตามกรอบของรัฐธรรมนูญชั่วคราวทั้งสิ้น" นายจเรกล่าว

เมื่อถามว่า ทาง คสช.ได้ประสานเพื่อขอความคืบหน้ามายังสภาหรือไม่ นายจเรกล่าวว่า เป็นเรื่องของข้าราชการประจำต้องคุยกันเอง โดยหลักการแล้ว คงต้องรอดูรัฐธรรมนูญชั่วคราวว่าจะกำหนดให้สภาทำหน้าที่อะไรบ้าง เบื้องต้นจะเตรียมข้อมูล

ทางวิชาการไว้ล่วงหน้า ซึ่งทางสภาได้รายงานความคืบหน้าไปยังฝ่ายกิจการพิเศษของ คสช.ทั้งรายวันและรายสัปดาห์

นางนรรัตน์กล่าวว่า ที่ประชุมให้มีคณะทำงานร่วม 2 สภา จะใช้เจ้าหน้าที่นิติกรเป็นหลัก แต่ยังไม่ได้กำหนดจำนวนคน คณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่ศึกษารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีรายละเอียดอย่างไรให้อำนาจหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติทำอะไรได้บ้าง ส่วนความร่วมมือในงานด้านกรรมาธิการมีความพร้อมเต็มที่แล้ว

ปึกคู่เข้าเฝ้ารับพระราชทานรถ.

สำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชกิจประจำวันว่า วันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เฝ้าฯ รับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ในโอกาสนี้ พ.อ.ณัฐวุฒิ ภาสวุฒิมะหะยกุล ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เฝ้าฯ เฝ้าฯ ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐธรรมนูญมีทั้งสิ้น 48 มาตรา กำหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ชื่อนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ยังคงอำนาจ คสช. เอาไว้ควบคู่กับอำนาจรัฐบาล และกำหนดให้สภานิติบัญญัติมีจำนวน 220 คน ส่วนสภาปฏิรูปมีสมาชิกจำนวน 200 คน

'สมชัย'หนุนคสช.สรรหาท้องถิ่น

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวกรณีคณะ คสช.ออกประกาศฉบับที่ 85 และ 86/2557 ระบุว่าให้งดการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสมาชิกสภาท้องถิ่นและใช้การสรรหาแทน ว่า เมื่อมีประกาศ คสช.ออกมา เท่ากับว่าขณะนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นจะไม่เกิดขึ้น จะเปลี่ยนมาเป็นกระบวนการสรรหาแทน กระบวนการสรรหาทาง กกต.จะเข้าร่วมเป็นฝ่ายสนับสนุนการสรรหาสมาชิก อปท. โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กกต.จว.) เข้าไปเป็นคณะกรรมการสรรหาด้วย ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันมี อปท.ที่ครบวาระและคาดว่าจะมีการสรรหาจำนวน 400 กว่าแห่ง จะต้องดำเนินการภายใน 15 วัน ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระลงนั้นจะเป็นหน้าที่ปลัดท้องถิ่นนั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทน ขณะที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่จะครบวาระปลายเดือนสิงหาคมนั้น จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาตามประกาศของ คสช. กกต.ก็พร้อมร่วมสนับสนุน เนื่องจากมีเลขาธิการ กกต.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาด้วย

เผย'กกต.'ยังมีงานต้องสะสาง

นายสมชัยกล่าวว่า ขณะนี้บทบาทหน้าที่ของ กกต.ทั้ง 4 ด้าน แม้ไม่ได้จัดการเลือกตั้ง แต่ก็ยังคงทำหน้าที่อยู่ตามปกติ ด้านสืบสวนสอบสวนและวินัยก็ยังมีสำนวนคัดค้านการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะต้องพิจารณากว่า 500-600 สำนวน อาจมีการพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และดำเนินคดีอาญา แต่จะไม่มีการสั่งเลือกตั้งใหม่และขอใช้คำเสียหายในการจัดเลือกตั้ง หรือจะพิจารณาแยกคำร้อง ขณะที่ด้านการมีส่วนร่วม จะทำหน้าที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้งและทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอาจทำหน้าที่เป็นกลไกเพื่อรองรับสภาปฏิรูปในอนาคตว่าหากมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจประชาชนหรือจัดทำประชาพิจารณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนด้านบริหารจัดการเลือกตั้งจะเป็นกลไกปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งขณะที่ด้านพรรคการเมือง แม้ขณะนี้ยังไม่มียกเลิกพรรคการเมือง แต่ต่อไปจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะต้องเตรียมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกแบม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้เป็นกฎหมายที่มีความเข้มแข็งเป็นรากฐานอย่างแท้จริง ทั้งนี้แม้จะมีประกาศ คสช.ดังกล่าว ระบุว่า กกต.จะไม่บทบาท เพราะ กกต.มีหน้าที่ต้องทำอีกมากพอสมควรเพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

'มาร์ค'โพสต์การทำงานของคสช.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Abhisit Vejjajiva" เรื่อง "สู่ระยะที่ 2 ของ คสช. : รัฐธรรมนูญชั่วคราวและการนิรโทษกรรม" ว่า "อีกเพียง 1 วันก็จะครบ 2 เดือนนับตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ โดย คสช.ได้แบ่งขั้นตอนการบริหาร (โรดแมป) ออกเป็น 3 ระยะ โดยขณะนี้เป็นที่คาดหมายว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ซึ่งถือเริ่มจุดเริ่มต้นของการดำเนินการในระยะที่ 2

"สองเดือนที่ผ่านมา ต้องถือว่า คสช.ประสบความสำเร็จในการนำบ้านเมืองกลับเข้าสู่ความสงบ มีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อความรุนแรง ผู้ครอบครองอาวุธสงคราม มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ค้างคา เช่น การจ่ายเงินในโครงการจำนำข้าว สิ่งเหล่านี้เป็นความแตกต่างที่เป็นรูปธรรมจากสภาพบ้านเมืองก่อนการยึดอำนาจ ทำให้ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนบ่งบอกว่าสังคมมีความพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

"อย่างไรก็ตาม การรัฐประหารก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเผชิญความจริงได้ว่าการทำงานไร้ระบอบประชาธิปไตยจะส่งผลกระทบถึงการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ แม้ว่าจะทำด้วยเจตนาให้เกิดความสงบ ทำให้ คสช.ต้องพบกับแรงกดดันทั้งจากในและต่างประเทศ ให้มีความชัดเจนว่าจะกลับเข้าสู่

กระบวนการประชาธิปไตยในภาวะปกติเมื่อใดและอย่างไร หากไม่นับบางกลุ่มที่สูญเสียอำนาจ และเคลื่อนไหวแสดงการต่อต้านอย่างเปิดเผย ต้องถือว่าสังคมไทยให้โอกาส คสช.ในการทำงานอย่างเต็มที่ แต่ไม่ได้หมายความว่าอะไรจะพึงพอใจให้ คสช.ใช้อำนาจอย่างเช่นในปัจจุบันตลอดไป"

ให้คนเห็นต่างได้เสนอมุมมอง

นายอภิสิทธิ์เขียนลงเฟซบุ๊กต่อว่า "สิ่งที่สังคมไทยคาดหวังที่จะเห็นต่อไป คือ การปฏิรูปประเทศเพื่อให้ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของไทยมีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว และนำไปสู่การคืนอำนาจให้แก่ประชาชน จึงมีความคาดหวังว่าสภาพการจำกัดสิทธิเสรีภาพต่างๆ จะค่อยๆ ถูกผ่อนคลายลง และเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการมีรัฐบาลและสภานิติบัญญัติรวมทั้งสภาพปฏิรูป การแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยสุจริต จะสามารถกระทำได้มากขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิรูป โดยมองว่าหากจะต้องมีการใช้อำนาจโดย คสช. ก็น่าจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความสงบ และชำระสะสางความไม่ถูกต้องทั้งหลาย ตั้งแต่ระดับเล็กๆ เช่น ปัญหาอิทธิพลตุลาภิวัตน์หรือโซลิตารีซมด์ จนถึงการทุจริตระดับชาติ

"สำหรับประเด็นการบริหารโดยทั่วไปที่ดีหรือการออกคำสั่งหรือประกาศกีดกัน ย่อมมีคนที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งคนที่ไม่เห็นด้วย ไม่ได้หมายความว่าต้องการสร้างปัญหาให้กับบ้านเมือง หลายคนเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ จะเห็นการปฏิรูปประเทศประสบความสำเร็จ ซึ่งคนเหล่านี้ควรมีสติที่จะได้นำเสนอมุมมองอย่างตรงไปตรงมา ผมก็ตั้งใจทำหน้าที่นี้ และขณะนี้ มีหลายประเด็นที่น่าห่วงใย โดยเฉพาะการดำเนินการของ คสช. ที่อาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน โดยจะทยอยนำเสนอเป็นประเด็นๆ ต่อไป โดยเฉพาะประกาศและคำสั่งที่ออกมานั้นมีสถานะเป็นกฎหมาย หากไม่มีการแก้ไข หลายกรณีจะต้องไปใช้สภานิติบัญญัติ หรือรัฐสภาในอนาคตเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นเรื่องยุ่งยาก

ชี้คสช.มองข้ามมิติปัญหาอื่น

หัวหน้า ปชป.ยังกล่าวในเฟซบุ๊กต่อว่า "ผมมองว่าปัญหาพื้นฐานประการหนึ่งคือ คสช. ให้ความสำคัญกับประเด็นความแตกแยก ดังที่ประกาศไว้ในวันยึดอำนาจ โดยมองข้ามมิติปัญหาอื่นๆ จึงตกอยู่ในกับดักว่าจะไม่อนุญาตให้มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเลย และหวังว่าสภาพการณ์แบบนี้ จะสามารถนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองในทุกระดับได้ โดยไม่ต้องสนใจประเด็นความถูกต้องของการกระทำต่างๆ ที่บ้านเมืองมาสู่วิกฤต

(อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 13

บิกตู

ความสงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะมีความยั่งยืนหรือไม่ ต้องพิสูจน์กันในภาวะที่ไม่มีการจำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหว แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป หากสังคมเห็นว่ากรมไม่ชำระสะสางปัญหากระบวนการนิติรัฐนิติธรรมให้เกิดขึ้น หรือการทำงานของ คสช.ต้องอยู่เหนือการวิพากษ์วิจารณ์โดยสิ้นเชิง ก็จะเกิดการสะสมแรงกดดันและสุดท้ายไม่อาจนำไปสู่ความสงบหรือความปรองดองสามัคคีกันได้"

"สำหรับรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่จะออกมานั้น ผมไม่ได้มีความคาดหวังอะไรมากนักเกี่ยวกับโครงสร้าง กรม. สภานิติบัญญัติ หรือสภาพปฏิรูป เพราะทางเลือกของ คสช.คงมีไม่มากนัก แต่สิ่งที่จะต้องจับตามองคือในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หรือกฎหมายที่จะออกต่อไป คงหนีไม่พ้นที่จะมีบทบัญญัตินิรโทษกรรมให้ คสช.เอง ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนอกรัฐธรรมนูญ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แต่เป็นสภาพความเป็นจริงที่สังคมไทยยอมรับมาโดยตลอด แต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนิรโทษกรรมนี้จะไม่เอื้อเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ใครๆ ทำในความผิดอื่น ซึ่งจำเป็นต้องชำระสะสางในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไป เพราะหากมีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว ความมุ่งหมายกฎหมายในประเทศคงจะเริ่มตื้นเขินอย่างแน่นอน เพราะต้องไม่ลืมว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งหลังนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ประชาชนเกือบทั้งหมดของประเทศต่อต้านแนวความคิดการล้างผิดกับการกระทำ เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการใช้ความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำหรับประเด็นปัญหาการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ ขอยกยอดเป็นวันหลังครับ"

อำนาจหนูนิตโรโทษวันคดี.112

นายอานวย คลังผา อธิบดี ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย (พท.) และอดีตประธานวิปรัฐบาล กล่าว ว่า อยากขอให้ คสช.นิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้งก่อนและหลังการรัฐประหารให้กับกลุ่ม นปช. ยกเว้นคดีที่หมิ่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เพราะขณะนั้นกลุ่มคนเสื้อแดงติดคุกอยู่ในเรือนจำ ทำให้ยังเคลื่อนไหวต่อกระบวนการยุติธรรม จึงอยากให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้สิทธิประกันตัวออกมาต่อผู้คดีเป็นไปตามนโยบายของ คสช.ที่ต้องการคืนความปรองดองให้กับประเทศ เป็นการเรียกร้องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ส่วนผู้กระทำความผิดอาญาก็ให้เป็นขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมจะว่ากันต่อไป

'บิง'เผยพรรคเพื่อไทยยังนั่ง

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าว ว่า ความเคลื่อนไหวของแกนนำ พท.ในขณะนี้ แต่ละคนต่างแยกย้ายไปทำธุรกิจของตัวเอง บางคนถือโอกาสไปพักผ่อนในต่างประเทศ แต่ไม่ได้ค้นพบปะอะไรกัน เนื่องจากเกรงว่าหากมีการนัดทานอาหารร่วมกันอาจเป็นเหตุให้ คสช.เรียกไปพบเพื่อสอบถามหรืออาจจะถูกควบคุมตัวอีกได้ พท.จะรอให้มีรัฐบาลชุดใหม่ มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เสียก่อน จากนั้นจะเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทันที

ป.ป.ช.ยังไม่คิดฟ้องแพ่ง'ปู'

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายวิชัย วีฑิตเสวี กรรมการ ป.ป.ช. กล่าว ว่า ทง ป.ป.ช.ได้เตรียมยกคำชี้แจงและคำแถลงการณ์เกี่ยวกับการพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าว หลังจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. และจะโต้แย้งชี้แจงให้ทราบในวันที่ 22 กรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าการทำงานของ ป.ป.ช.ไม่ได้เป็นการเร่งรัดปิดเกม

ป.ป.ช.ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายทุกประการ เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) จะส่งฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายวิชัยกล่าวว่า ป.ป.ช.ได้ทำการพิจารณาเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว โดยมีพยานหลักฐานและเอกสารชัดเจนครบถ้วน มีความแน่นอนมาก คิดว่าไม่จำเป็นต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง อสส.กับ ป.ป.ช. ขั้นตอนขณะนี้ ป.ป.ช.กำลังเร่งทำเอกสารและรายงานส่งให้กับอสส.ให้ทันภายใน 14 วัน ตามกรอบของกฎหมาย ไม่สามารถขยายเวลาไปมากกว่านี้ได้

เมื่อถามว่า ป.ป.ช.จะสามารถดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้หรือไม่ หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ความเห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าประมาณ 5 แสนล้านบาท นายวิชัยกล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ได้พูดคุยกันถึงประเด็นนี้ แต่คิดว่าคงต้องมาพิจารณากันในรายละเอียดอีกครั้ง

ในส่วนของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ พร้อม ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือน้องโป๊ป บุตรชาย จะเดินทางไปกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 23 กรกฎาคม เวลาประมาณ 00.05 น. โดยเที่ยวบินสายการบินไทย ทีจี 930 โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะเข้าร่วมงานวันเกิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พี่ชาย

เป็นการจัดงานภายในครอบครัว ก่อนใช้เวลาเที่ยว
ประเทศอื่นๆ กับลูกชาย

จับตาพระสุเทพขึ้นศาล28ก.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 28 กรกฎาคม
นี้ ศาลอาญาได้นัดตรวจพยานหลักฐานคดี
หมายเลขดำ อ.1375/2557 ที่พนักงานอัยการ
ฝ่ายคดีพิเศษเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสุเทพ เทือก
สุบรรณ อดีตรองนายกฯ และอดีตผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)
ขณะมีวาระเป็นพระฉายา พระสุเทพ ปกแก้ว เป็น
จำเลย ในความผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่น
ฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบ
ม.80, 83, 84, 90 กรณีร่วมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ด้วยการออกคำสั่ง ศอฉ.
ให้เจ้าหน้าที่เข้าขอคืนพื้นที่การชุมนุมบริเวณถนน

ราชดำเนิน และแยกราชประสงค์จากกลุ่ม นปช.
ที่ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2553 ทั้งนี้ จึงเป็นข้อ
สังเกตว่าพระสุเทพจะเดินทางมาที่ศาลตามนัด
หรือไม่ อีกทั้งนายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความ
ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าในวันดังกล่าวพระสุเทพ
จะเดินทางมาศาลอาญาตามนัด

'พระสุเทพ'ปิดไม่คุยการเมือง

เมื่อเวลา 09.00 น. พระสุเทพ เทือกสุบรรณ
หรือพระปกเกล้า พร้อมผู้ติดตาม 3-4 คน ได้เดิน
ทางไปยังที่ปลาวรรณธรรมสถาน ตั้งอยู่บนเนิน
เขาสูง หมู่ 1 ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
เพื่อฝึกวิปัสสนา เป็นเวลา 7 วัน เมื่อถึงได้เข้า
นมัสการพระภิกษุโพธิคุณ หรืออาจารย์โพธิ์
ผู้ดูแลธรรมสถานและที่ปรึกษาวัดธารน้ำไหล
(สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา

พระภิกษุโพธิ์คุณได้นำพระสุเทพและ
พระสงฆ์รวม 3 รูป นั่งภัตตาหารเพลจากปั้นโต
ที่มีประชาชนถวายตามปกติ หลังจากนั้นได้
เข้าร่วมฝึกกรรมฐานกับประชาชนที่เข้าอบรม
จำนวน 40 คน

พระสุเทพกล่าวว่า "ไม่ขอคุยเรื่องการเมืองนะ
เราเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อฝึกนั่งกรรมฐาน อยาก
นำคำสั่งสอนพุทธศาสนาไปเผยแผ่ประชาชน ได้
ปฏิบัติธรรมจิตใจไม่ร้อนรุ่มสงบจิตใจดีขึ้นเยอะ
ร่างกายดีขึ้น เรื่องการเมืองเราไม่ยุ่งขอใช้ชีวิต
ประจำวันตามปกติยึดถือในศาสนาอย่างเคร่งครัด
ส่วนอาการเจ็บที่แขนผ่าตัดดีขึ้นแล้ว"

'เตียง'แน่นอกเข้าโรงหมอ

เมื่อเวลา 04.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย
บรรหาร ศิลปอาชา อายุ 81 ปี ประธานที่ปรึกษา
หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เกิดอาการแน่นหน้าอก
สืบเนื่องจากโรคประจำตัวภูมิแพ้ ทางครอบครัวจึงได้
พานายบรรหารเข้าพบแพทย์ประจำตัวที่โรงพยาบาล
รามธิบดี แพทย์ได้ตรวจเบื้องต้น ก่อนจะพ่นยาและ
ให้พักผ่อน กระทั่งเวลา 07.00 น. อาการของนาย
บรรหารเป็นปกติ จึงขออนุญาตแพทย์ปฏิบัติภารกิจ
ไปเป็นประธานเปิดงานและวางศิลาฤกษ์เจดีย์องค์
พระยูริ ตามฤกษ์เวลา 09.15 น. ที่พิพิธภัณฑ์ลูก
หลานพันนังกร (อุทยานมังกรสวรรค์) ภายในศาลเจ้า
พ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ต่อมา
เวลา 12.45 น. นายบรรหารได้เดินทางกลับมายังโรง
พยาบาลรามธิบดีอีกครั้ง และให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้

เป็นอะไรมาก เพียงแต่เมื่อคืนแน่นหน้าอกจนช่วง
เข้าทนนไม่ไหว เสียเหงื่อ จึงเดินทางมาพบแพทย์ตรวจ
ร่างกายในเบื้องต้น และขออนุญาตไปเปิดงานวาง
ศิลาฤกษ์ที่ จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากนัดหมายไว้ล่วงหน้า
แล้ว ปกติเคยรู้สึกแน่นหน้าอก แต่ครั้งนั้นไม่
ไหว คิดว่าจะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณ 2 วัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรหารค่อนข้างมี
อาการอึดโรย อ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังสามารถ
เดินลงจากรถเข้าตัวอาคารศูนย์การแพทย์
สิริกิติ์ โดยไม่ยอมนั่งรถเข็นที่เจ้าหน้าที่จัดให้

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุดมศิลป์ ผู้อำนวยการโรง
พยาบาลรามธิบดี กล่าวว่า นายบรรหารเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 21
กรกฎาคมที่ผ่านมา ด้วยอาการเหนื่อยหอบเล็กน้อย
ขณะนี้อาการปลอดภัยดีแล้ว แต่ยังต้องพักรักษาตัว
ต่อในโรงพยาบาล